

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v hợp tác giữa UBND tỉnh Bình
Định và Cơ quan quản lý nước Lưu
vực sông Rhin Meuse – Cộng hòa
Pháp

Kính gửi: Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin Meuse –
Cộng hòa Pháp

Thưa Ngài Tổng giám đốc Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin
Meuse,

UBND tỉnh Bình Định đã có Chương trình hợp tác cấp địa phương theo
Thỏa thuận khung ký ngày 20 tháng 4 năm 2018 với hai Nghiệp đoàn
SEAFF/SFL của Cộng hòa Pháp. Trong chương trình hợp tác gồm có 06 dự án
thành phần, trong đó một số dự án được hoạt động nhờ sự tài trợ từ nguồn vốn
của Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin Meuse, chúng tôi rất trân trọng về
sự giúp đỡ này của quý cơ quan.

Được sự giới thiệu, hỗ trợ của hai Nghiệp đoàn SEAFF/SFL của Cộng
hòa Pháp, tại cuộc họp Ban chỉ đạo của Chương trình hợp tác cấp địa phương
giữa UBND tỉnh Bình Định và hai Nghiệp đoàn SEAFF/SFL ngày 18/5/2021,
UBND tỉnh Bình Định rất ấn tượng khi được nghe Cơ quan quản lý nước Lưu
vực sông Rhin Meuse trình bày tham luận tại Hội nghị. Qua đó, được biết Cơ
quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin Meuse là một đơn vị nhà nước chuyên về
quản lý nước theo lưu vực sông tại Pháp. Về hợp tác quốc tế, quý Cơ quan đã có
nhiều chương trình hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó có các nước ở
Đông Nam Á về quản lý nước theo lưu vực sông.

Tại Việt Nam, quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước đã quy định trong
Luật Tài nguyên nước năm 2012. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã
phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể tài nguyên nước quốc gia giai đoạn
2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và giao việc xây dựng quy hoạch cho Bộ Tài
nguyên và Môi trường thực hiện. Theo nhiệm vụ quy hoạch này, tại tỉnh Bình
Định có hai lưu vực sông Côn và sông Hà Thanh sẽ được lập quy hoạch. Hiện
nay, quy hoạch này đang được các cơ quan của Chính phủ Việt Nam xem xét để
thẩm định, phê duyệt và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Nội dung quản lý nguồn tài nguyên nước theo lưu vực sông rất quan trọng
trong chiến lược phát triển bền vững hiện nay và trong tương lai. Tuy nhiên, đây
là lĩnh vực mới và các cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa có nhiều kinh nghiệm
để quản lý, khai thác. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Cơ quan quản lý nước
Lưu vực sông Rhin Meuse có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và
thực hiện về các lĩnh vực nêu trên.

Trên cơ sở giới thiệu của hai Nghiệp đoàn SEAFF/SFL, UBND tỉnh Bình Định mong muốn được hợp tác với Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin Meuse về Chương trình Quản lý nguồn nước theo lưu vực sông tại tỉnh Bình Định, rất mong nhận được đồng ý của quý cơ quan với đề xuất của chúng tôi. Về các nội dung chi tiết của việc hợp tác, phương thức hợp tác cụ thể sẽ được các bên tiếp tục xúc tiến để thực hiện trong thời gian đến.

UBND tỉnh Bình Định cam kết sẽ đóng góp tích cực, đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong hợp tác quốc tế và tạo điều kiện cần thiết để sự hợp tác thành công.

Thay mặt UBND tỉnh Bình Định xin gửi đến Ngài Tổng Giám đốc cùng tập thể Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin Meuse lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Sở XD;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng